

## Người nuôi dưỡng những ước mơ



Nếu có dịp ghé thăm trường Tiểu học Gia Thụy, chắc chắn ai cũng sẽ mong đợi được vào thăm thư viện nhà trường, một thư viện thông minh, hiện đại – thiên đường của tuổi thơ Gia Thụy. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm hẹn vô cùng thú vị của các cô cậu học trò mỗi giờ ra chơi, mỗi giờ đọc sách, thậm chí là cả trong những ngày hè. Trong không gian vừa sạch đẹp, vừa đáng yêu này đã diễn ra bao giờ đọc sách thú vị, bao hoạt động bổ ích, lí thú. Và một trong số những lí do mà các bạn học sinh yêu những giờ thư viện là bởi ở thư viện có cô Quế, người luôn chăm chút cho mỗi giá truyện, mỗi góc đọc sách bằng một niềm say mê, giàu tâm huyết cũng như sự cần mẫn. Và cũng chính cô Quế là người đã đón nhận bao tâm tình của các bạn nhỏ, là người bạn tâm giao, chia sẻ bao nỗi niềm thơ ngây tuổi học trò của các bạn học sinh trường Tiểu học Gia Thụy.

Cô Nguyễn Thị Quế là người con quê Bác, người con Nghệ An hiếu học và giàu nghị lực. Chính mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió ấy đã dệt nên cho cô bao hoài bão và ước mơ cao đẹp. Cô yêu những trang sách, yêu những đứa trẻ. Có lẽ vì vậy mà khi trở thành nhân viên thư viện của trường Tiểu học Gia Thụy, ngày ngày được gắn bó với sách, với bao thế hệ học trò, trong lòng cô vui và hạnh phúc biết bao. Và cũng vì vậy mà với cô, đây không còn là công việc mà đã trở thành nguồn vui, nguồn cảm hứng, niềm yêu thích mỗi ngày được đến trường, đến lớp. Ngày ngày, cô đứng nơi cánh cửa phòng thư viện với nụ cười

thật tươi, thật gần gũi để chào đón các con học sinh thân yêu đến với những trang sách hồng - nguồn tri thức vô tận. Các con học sinh cần tìm hiểu loại sách nào, mảng kiến thức gì chỉ cần chia sẻ với cô là sẽ được giải đáp ngay. Chính tình yêu với công việc đã giúp cô có thể nhớ được tất cả các loại sách, tên sách trong số hàng ngàn cuốn sách trong thư viện nhà trường. Cô vẫn hay nói đùa với học sinh chúng mình rằng: *“Sách là những người bạn thân thiết của cô đấy.”* Vì vậy, hình ảnh cô chăm chú bên trang sách, say sưa với từng con chữ đã trở thành nét đẹp không thể lẫn vào đâu được. Không chỉ hướng dẫn các con học sinh chọn sách, đọc sách, cô Quế còn lan tỏa tình yêu sách đến với các bạn nhỏ. Rất nhiều bạn đã trở thành cộng tác viên tích cực của thư viện, ngày ngày cùng cô chăm chút cho từng giá sách, trang trí cho “thiên đường trẻ thơ” ngày càng đẹp và đáng yêu hơn để phục vụ tốt nhất cho các bạn nhỏ. Cô Nguyễn Thị Quế cũng đã có rất nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay về công tác thư viện được Quận và Thành phố đánh giá cao. Và cũng nhờ tâm huyết của cô cùng những nỗ lực không ngừng của Ban giám hiệu, thầy trò nhà trường mà trường Tiểu học Gia Thụy đã nhiều năm liền vinh dự đạt thư viện xuất sắc cấp Thành phố.

### *Những giờ đọc sách bổ ích*





*Những hoạt động bổ ích của thư viện nhà trường*







Sự tận tâm và công hiến của cô Quế đã được ghi nhận xứng đáng ở các cấp với thật nhiều thành tích: Thư viện xuất sắc cấp thành phố, Giải nhì Nhân viên thư viện giỏi cấp Quận, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và danh hiệu Chiến binh đọc sách, lan tỏa sự tích cực từ cuộc sống hàng ngày cũng như trên các trang mạng xã hội. Nhưng với cô Quế, ý nghĩa hơn tất cả chính là sự ghi nhận của các học sinh ngày ngày bên cô.

Không chỉ là một đoàn viên thanh niên ưu tú, năng nổ, nhiệt tình, cô Quế còn là một trong những thành viên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Cô đã nhiều lần tham gia kêu gọi, vận động các em học sinh trong trường ủng hộ sách, truyện, đồ dùng học tập cũ để gửi tặng các bạn học sinh nghèo, các bạn miền núi, dân tộc thiểu số, tham gia các chuyến thiện nguyện chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Cô cũng là một trong những đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo. Nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của cô thật xứng đáng là tấm gương để bao học trò và đồng nghiệp noi theo.

### *Những hoạt động tình nguyện ý nghĩa*





Cảm ơn cô Quê, người đã nuôi dưỡng biết bao tâm hồn trẻ thơ, là người đã tạo nên chiếc nôi tri thức bắt đầu từ những con chữ, từ những trang sách. Chúc cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chinh phục những ước mơ, mang đến cho cuộc đời thêm nhiều đóa hoa tươi đẹp.